



NCL น้องใหม่มีไว้ให้พุ่งชน

สวัสดีค่ะพี่น้องที่เลิฟ มาเจอกันอีกแล้วกับ “ณัฐสินี” สวย ไส แต่ไม่ไร้สตินะคะ วันนี้มีหุ่นดีๆ มาแนะนำ เรียกได้ว่าเป็นหุ่นน้องใหม่ไต่ก๊ากของวงการทีเดียว เคยได้ฤกษ์ดีเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้อะคะ แต่วันที่คนสวยกำลังเขียนคอลัมน์อยู่นี้ยังไม่อาจทราบได้ว่าผลในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

แต่...แต่...แต่...สัมผัสที่เจ็ดของคนสวยบอกว่า คนที่มีหุ่นในมือได้ยิ่งกลับบ้านกันถ้วนทั่วทุกคนอะ ก็เพราะนอกจากพื้นฐานที่ดีเรียดดุด และคนสวยภูมิใจนำเสนอมากๆ ซึ่งจะเล่าให้ฟังในตอนหลัง เพราะว่าตอนแรกนี่อยากจะทำถึงผู้บริหารหนุ่มใหญ่ แต่หน้าไต่ก๊ากยังกะเด็กหนุ่มอายุไม่ถึง 40 ชะด้วยซ้ำ

...บอกได้คำเดียวว่า เคยเป็นคนแรกของปีนี่ที่สามารถเบียดหนุ่มๆ หลายคนตกขอบและสามารถแทรกเข้ามานั่งในใจของ “ณัฐสินี” ได้สำเร็จ

ต้องบอกว่า ที่ชื่นชอบและชื่นชม “กิตติ พัวถาวรสกุล” ซีอีโอคนเก่งของ NCL เพราะหน้าตาหอรกนะคะ (ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งแรกที่คนสวยมักจะใช้พิจารณาอยู่เสมอๆ ก็ตาม) หน้าตาดีว่าผ่าน แต่นิสัยใจคอที่น่ารักของพี่เค้านี่สิ เรียกว่าจลลย!!! กันเลยทีเดียว

ยิ่งบวกด้วยความขยันขันแข็ง มีวิชั่น วิสัยทัศน์เป็นเลิศแบบนี้ บวกอาการไฮเปอร์นิดๆ อะโห!!! พี่น้องคะ เรียดดุด

ชีวิตเค้าของเนี่ย...พอคนสวยได้ฟังปุ๊บ..บิง!! บับเลย!! ตัวเขานั่นไม่ได้คาบซ้อนเงินซ้อนทองมาเกิดนะคะ..ระดับนี้ คาบซ้อนแพลตินั่มมาเกิด วิวววว...มัยละๆ 555 แต่วันดีคืนดีครอบครัวล้มละลายต้องกลายเป็นสามัญชนเดี๋ยวนั้น..

แต่อย่างพี่บอกละคะ เพราะความขยัน มีวิชั่นวิสัยทัศน์ คอนเน็คชั่น หลากๆ อย่างรวมกันทำให้มายืนได้อย่างสง่าผ่าเผยอีกครั้งในวันนี้

“ณัฐสินี” ขอปรบมือให้ดังๆ กับผู้ชายคนนี้ ..คุณยอดเยี่ยมจริงๆ

ผู้บริหารเก่งขนาดนี้...เพราะฉะนั้น เราไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นฐานของหุ้นเลย NCL คือผู้นำด้านการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics provider) โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือ การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและบริการขนส่งในประเทศ และมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อ 1.การขยายธุรกิจขนส่งในประเทศ โดยการเปิดจุดบริการรับส่งสินค้าเพิ่มอีก 2 แห่งที่ จ.สงขลา และ จ.อุดรธานี ภายในปี 2558 และลงทุนในรถบรรทุกหัวลากประมาณ 50-80 คัน และหางลากประมาณ 50-100 คัน ภายในปี 2558 และ 2.การขยายสำนักงานเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายงานในอนาคตของบริษัท และจะซื้อที่ดินและอาคารแล้ว คาดว่าจะเริ่มเข้าใช้อาคารได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 สุดท้าย 3.เพิ่มจุดให้บริการในต่างประเทศ โดยจะเน้นที่กลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

ป.ล.วันนี้ใครที่ยังไม่มีหุ้น NCL ไว้ในพอร์ตก็ไม่ต้องเสียใจและไม่ต้องเสียดายนะคะ เพราะว่าตอนนี้คงได้เข้าไปโหลดเล่นในกระดานเรียบร้อยแล้ว จะแวะไปสอยเอาไว้แสน สองแสนหุ้น มาไว้ในครอบครองก็ไม่ว่ากันคะ..ของดีๆ แบบนี้ เก็บไว้ยังไงก็ผลิดอกออกผลให้ได้ชื่นใจกันอยู่ถ้านาน